



มหาวิทยาลัยทักษิณ	
รับ.....	วันที่ 05 ก.ย. 2560
ส่ง.....	เวลา 09.29 น.

Ref: 2017/304c

17 สิงหาคม 2560

เรื่อง **รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS), Thai Visiting Scholar Program (TVS), และ U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561**

เรียน **รศ.ดร.วิชัย ชำนิ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย **อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบการ**

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทที่ 1: ทุน Fulbright- Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน (สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟูลไบรท์จำนวน 2 ทุนและสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟูลไบรท์ – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน 3 ทุน) เพื่อวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือนในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้สมัคร: ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เป็นอาจารย์ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกชั้นปีที่สองขึ้นไปในมหาวิทยาลัยภายในประเทศ มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลคะแนน iBT TOEFL อย่างน้อย 71 หรือ TOEFL ITP 525 หรือ CU-TEP 75 คะแนนขึ้นไป สามารถนำมายื่นสำหรับการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดหากได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯ แล้ว

ประเภทที่ 2: ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน (สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำการวิจัยขั้นสูง) เพื่อทำการวิจัย บรรยายทางวิชาการเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้สมัคร: ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยหรือนักวิจัย มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ทางการสอนหรือวิจัยอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไปในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า (ไม่รวมระยะเวลาศึกษาต่อ) และสามารถสอนหรือวิจัย หรือทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯ แล้ว

ประเภทที่ 3: ทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) จำนวน 1 ทุน โดยคัดเลือกผู้สมัครไม่เกิน 2 คนไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาค ทุนนี้เป็นทุนให้อาจารย์ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานราชการ นักวิจัยชั้นแนวหน้า ผู้ที่ ทำงานองค์การ/หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาล ไปทำงานวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา (U.S.-ASEAN Relationship) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร สุขภาพดี มีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่ดีย่อมมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความสัมพันธ์อาเซียนและสหรัฐอเมริกา

สำหรับทุนทั้ง 3 ประเภท

สาขาที่รับสมัคร: หัวข้อวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ การค้า กฎหมาย วัฒนธรรมหรือการศึกษา ส่วนการบรรยายนั้น หัวข้อควรเกี่ยวกับสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ เช่น ศิลปะสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา หรือบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคแถบนี้ ทั้งนี้ ทุกหัวข้อที่เสนอควรจะเป็นการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ด้วย

จุดเด่น:

- ผู้สมัครสามารถเสนอโครงการขอรับทุนเพื่อไปทำการวิจัยในด้านต่างๆ สำหรับงานวิจัยที่ตนสนใจ มีความเชี่ยวชาญหรือตามสายงาน และไปในสถาบันที่ตนเห็นเหมาะสม และได้รับสถานะนักวิจัยภายใต้โครงการฟูลไบรท์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผู้รับทุนได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ที่จัดโดยมูลนิธิ เพื่อการศึกษาและการวิจัยในสหรัฐฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น Pre-departure Orientation Program และกิจกรรมนานาชาติที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุนและนักวิจัยภายใต้โครงการฟูลไบรท์ระหว่างอยู่ในสหรัฐฯ เช่น Occasional Lecturer Program, Enrichment Program รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าฟูลไบรท์ชาวอเมริกันในรัฐต่างๆ ที่ทำการวิจัย
- ผู้รับทุนจะได้รับเงินเดือนพร้อมด้วยตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายในการทำการวิจัยและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ผู้สนใจสมัครชิงทุน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.application.fulbrightthai.org พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัครที่กรอกออนไลน์เรียบร้อยแล้วส่งมาที่ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ภายในวันที่ **19 ตุลาคม 2560** สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.fulbrightthai.org หรือ ติดต่อ คุณเธลีส่า ที่ 0-2285-0581-2 ต่อ 107

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้สมัครทุนดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ผศ. เวณัจจวรรณ อุบลศรี
ผู้อำนวยการบริหาร

รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright Thai Visiting Scholar Program และทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program ประจำปี 2561

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทที่ 1: ทุน 2018 Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน (สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำกรวิจัยขั้นสูง) เพื่อทำการวิจัย บรรยายทางวิชาการเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้สมัคร: ผู้สมัครต้องมีเป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยหรือนักวิจัย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไปในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า (ไม่รวมระยะเวลาศึกษาต่อ) และสามารถสอนหรือวิจัย หรือทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯ แล้ว

ประเภทที่ 2: ทุน 2018 Fulbright- Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน (สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟูลไบรท์จำนวน 2 ทุนและสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟูลไบรท์ – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน 3 ทุน) เพื่อวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือนในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้สมัคร: ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เป็นอาจารย์หรือบุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกชั้นปีที่สองขึ้นไปในมหาวิทยาลัยภายในประเทศ มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลคะแนน คะแนน IBT TOEFL อย่างน้อย 71 หรือ TOEFL ITP 525 หรือ CU-TEP 75 คะแนนขึ้นไป สามารถนำมาเขียนสำหรับการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดหากได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯ แล้ว

สำหรับทั้ง 2 ประเภท

สาขาที่รับสมัคร: หัวข้อวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ การค้า กฎหมาย วัฒนธรรมหรือการศึกษา ส่วนการบรรยายนั้น หัวข้อควรเกี่ยวข้องกับสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ เช่น ศิลปะสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา หรือบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคแถบนี้ ทั้งนี้ ทุกหัวข้อที่เสนอควรจะเป็นการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ด้วย

จุดเด่น:

- ผู้สมัครสามารถเสนอโครงการขอรับทุนเพื่อไปทำการวิจัยในด้านต่างๆ สำหรับงานวิจัยที่ตนสนใจ มีความเชี่ยวชาญหรือตามสายงาน และไปในสถาบันที่ตนเห็นเหมาะสม
- ผู้รับทุนได้รับสถานะนักวิจัยภายใต้โครงการฟูลไบรท์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผู้รับทุนได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ที่จัดโดยมูลนิธิ เพื่อการศึกษาและการวิจัยในสหรัฐฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น Pre-departure Orientation Program และกิจกรรมนานาชาติที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุนและนักวิจัยภายใต้โครงการฟูลไบรท์ระหว่างอยู่ในสหรัฐฯ เช่น Occasional Lecturer, Enrichment Program, รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าฟูลไบรท์ชาวอเมริกันในรัฐต่างๆ ที่ทำการวิจัย
- การอำนวยความสะดวกด้านวีซ่า การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และการประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ทำการวิจัยในสหรัฐฯ โดยองค์กรมาตรฐานนานาชาติ
- การสร้างและขยายเครือข่ายทางวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพและยั่งยืนกับสถาบันชั้นนำและนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐฯ ซึ่งจะนำมาสานต่อในสถาบัน/องค์กรได้
- การเพิ่มบุคลากรที่จะมีมุมมองที่เป็นสากลทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

ผู้สนใจสมัครชิงทุน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.application.fulbrightthai.org พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัครที่กรอกออนไลน์เรียบร้อยแล้วส่งมาที่ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ภายในวันที่ **19 ตุลาคม 2560**

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.fulbrightthai.org หรือ ติดต่อ คุณธลิตา ที่ 0-2285-0581-2 ต่อ 107

รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยระยะสั้น

Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุน **2018 Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS)** เพื่อการวิจัยระยะสั้น (3-4 เดือน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ เป็นทุนให้อาจารย์ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานราชการ นักวิจัยชั้นแนวหน้า ผู้ที่ ทำงานองค์การ/หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาล ไปทำงานวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา (U.S.-ASEAN Relationship) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

จำนวนทุน มูลนิธิ จะทำการเสนอรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดไม่เกิน **2 คน** จากประเทศไทยไปยังหน่วยงานที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นผู้คัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย ผู้รับทุนจะได้รับเงินเดือนพร้อมด้วยตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยวิจัยและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร สุขภาพดี มีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่ดีเยี่ยม มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความสัมพันธ์อาเซียนและสหรัฐอเมริกา

สาขาที่พิจารณา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเมือง นโยบายต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์ และสาขาอื่นๆด้านความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกาซึ่งรวมถึงหัวข้อย่อยต่างๆ เช่น ความมั่นคง การค้า วัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โครงการวิจัยควรจะเป็นหัวข้อที่เอื้อให้ผู้สมัครได้มีความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา

ประเด็นที่ควรคำนึงถึง ถึงแม้ว่าทุนจะเน้นการทำวิจัยเป็นหลัก แต่ประเด็นที่ควรคำนึงถึงคือการใช้องค์กรนี้ ขยายและพัฒนาเครือข่ายของบุคคลในแวดวงเดียวกัน เพื่อให้สามารถสร้างและสานสัมพันธ์ให้ยั่งยืนหลังสิ้นสุดระยะการรับทุน ผู้ได้รับทุน ควรจะพยายามหาโอกาสที่จะสะท้อนมุมมองของตนเองในเรื่องของอาเซียนระหว่างที่อยู่ในสหรัฐ โดยการรับเป็นวิทยากรรับเชิญในชั้นเรียนหรืองานสัมมนา หรือการเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ

โดยขอให้ผู้สมัครแนบจดหมายเชิญจากหน่วยงาน/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ที่จะไปร่วมทำงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาพร้อมกับใบสมัคร (ถ้ามี) หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว ผู้สมัครต้องสามารถระบุและยืนยันจดหมายเชิญจากสถาบันนั้นๆ มาถึงมูลนิธิ ภายในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเสนอชื่อพิจารณาในระดับนานาชาติต่อไป

จุดเด่นของทุน

- ผู้สมัครสามารถเสนอโครงการวิจัยในด้านต่างๆที่ตนสนใจ มีความเชี่ยวชาญหรือตามสายงาน
- ผู้รับทุนได้รับสถานะนักวิจัยภายใต้โครงการฟูลไบรท์ซึ่งเป็นโครงการที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากนานาชาติโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผู้รับทุนจะได้รับการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่า การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และการประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญต่างๆตลอดเวลาที่ทำการวิจัยในสหรัฐโดยองค์กรมาตรฐานนานาชาติ
- ผู้รับทุนได้รับโอกาสในการสร้างและขยายเครือข่ายทางวิชาการ/วิชาชีพนานาชาติที่มีคุณภาพและยั่งยืนกับสถาบันชั้นนำและนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐ
- เมื่อสิ้นสุดการรับทุน จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของศิษย์เก่าฟูลไบรท์ทั้งไทยและอเมริกัน ซึ่งจะขยายเครือข่ายและความสัมพันธ์สู่สาขาอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง และร่วมกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

ผู้สนใจสมัครชิงทุน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.application.fulbrightthai.org พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัครที่กรอกออนไลน์เรียบร้อยแล้วส่งมาที่ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ภายในวันที่ **19 ตุลาคม 2560** สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.fulbrightthai.org หรือ ติดต่อ คุณชลลิสสา ที่ 0-2285-0581-2 ต่อ 107